

Điều tra phân tích tình hình phát triển ngành công nghiệp thép của Trung Quốc năm 2013

Khó khăn vận hành trong tình hình suy thoái của 6 tháng đầu năm

Trong nửa đầu năm nay, khi kinh tế toàn cầu đang phục hồi một cách yếu ớt, nền kinh tế Trung Quốc cũng tăng trưởng với tốc độ chậm, do đó ngành công nghiệp thép cũng gặp nhiều khó khăn trong vận hành. Do sản lượng thép vẫn tăng đều trong khi nhu cầu lại không nhiều, cung vượt quá cầu, nên lợi nhuận từ ngành công nghiệp này đã giảm xuống tới mức thấp nhất ngay trong quý đầu. Trong 6 tháng đầu năm nay, ngành công nghiệp thép Trung Quốc có những điểm nổi bật:

Một là sản lượng thép đang ở mức cao kỷ lục. Trong nửa đầu năm 2013, sản lượng thép thô vẫn tiếp tục tăng cao. Ngoại trừ tháng 1, sản lượng thép trong các tháng luôn cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê, sản lượng thép thô của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 389,87 triệu tấn, tăng 7.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Với chính sách tiết kiệm năng lượng, có thể sản lượng thép thô trong 6 tháng cuối năm của nước này sẽ giảm nhẹ, nhưng tổng sản lượng của cả năm dự kiến vẫn sẽ cao hơn so với năm trước.

Hai là giá thành giảm, thậm chí còn giảm hơn so với năm 2008. Do cung vượt quá cầu, từ tháng 2 đến nay giá thép đã liên tục sụt giảm. Tính đến ngày 19/7/2013, giá thép đã giảm liên tục trong 18 tuần. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng lượng thép tồn kho giảm 1,068 triệu tấn, tương đương 6,4%. So với mức cao điểm tồn kho trong tháng 3/2012, lượng thép tồn kho năm nay đã giảm 30,1%.

Ba là xuất khẩu thép tăng tương vượt dự kiến, nhưng nhập khẩu lại giảm nhẹ. Do mất cân bằng giữa cung và cầu, giá thép tại thị trường nguyên liệu trong nước luôn bất ổn, doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của quý II so với quý I giảm đáng kể, chủ yếu là do xuất khẩu sang các nước Châu Âu, Châu Mỹ và Nhật giảm. Tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ tăng là nhân tố quan trọng giảm khả năng cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp thép Trung Quốc.

6 tháng cuối năm xuất hiện tình trạng vận hành theo kiểu sóng nước

Chuyên gia tư vấn của trung tâm nghiên cứu ngành công nghiệp thép MY-STEEL (Trung Quốc) cho rằng, sẽ xuất hiện tình trạng “trước thấp sau cao, vận hành sóng nước” trong thị trường nguyên liệu thép 6 tháng cuối năm, tuy nhiên, thị trường khó có thể vượt mức của 6 tháng đầu năm.

Số liệu kinh tế thời kỳ gần đây cho thấy, 6 tháng cuối năm Trung Quốc vẫn ở vào giai đoạn phục hồi khó khăn. Tháng 6 chỉ số PMI ngành chế tạo thuộc HSBC của Trung Quốc có giá trị ước lượng là 48,3. Hiện tại, nhu cầu thép trong nước khó tăng trở lại, tình hình kinh tế của 6 tháng cuối năm vẫn khó khăn,

ngành thép vẫn phải đối diện với nhiều áp lực, tăng trưởng kinh tế của ngành trong quý III và quý IV có thể còn thấp hơn.

Tiền vốn eo hẹp đã gây trở ngại cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong ngành. Không chỉ có các nhà máy, doanh nghiệp, mà cả người tiêu dùng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu vốn. Khó khăn tài chính là vấn đề nan giải của ngành công nghiệp thép trong nửa cuối năm 2013. Thêm vào đó, đang có thông tin ngân hàng sẽ hạn chế cho vay đối với các doanh nghiệp trong ngành sản xuất thép. Điều này khiến các doanh nghiệp thép vốn đang gặp khó khăn về vốn càng khó khăn hơn.

Từ năm 2002 đến nay, năng lực sản xuất thép của Trung Quốc đã bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng. Năm 2012 sản lượng thép thô đạt gần 1 tỷ tấn. Căn cứ vào số liệu mới nhất trên “mạng thông tin thép của Trung Quốc”, năm 2013 Trung Quốc đã đầu tư thêm 15 lò luyện thép với sản lượng trên 25 triệu tấn, tốc độ tăng trưởng vào khoảng 3.8%, và dự kiến xây dựng thêm lò luyện thép với công suất 15 triệu tấn trở lên, tốc độ tăng trưởng khoảng 2%. Căn cứ vào quá trình công nghiệp hóa của các nước phát triển, dự đoán nhu cầu thép thô của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh vào năm 2020 (khoảng 800 triệu tấn). Mặc dù dự kiến xóa bỏ những lò luyện thép lạc hậu nhưng lượng sản xuất dư thừa vẫn đạt khoảng 900 triệu tấn. Dư lượng thép vẫn rất lớn. Cùng với chính sách tăng cường bảo vệ môi trường của Trung Quốc, có thông tin hiện nay một số nhà máy thép đã ngừng sản xuất. Nhà máy thép ở thành phố Đường Sơn (thuộc nhóm nhà máy gây ô nhiễm thứ hai) cũng tuyên bố sẽ ngừng sản xuất vào cuối tháng 8. Kế hoạch phòng trừ ô nhiễm trong không khí cũng đang được chuẩn bị công bố. Vấn đề bảo vệ môi trường được quan tâm hơn, đồng nghĩa với việc nhiều cơ sở sản xuất lạc hậu, năng lực sản xuất kém sẽ bị đào thải.

Từ đầu tháng 7 tới nay, xuất khẩu thép tăng, đơn đặt hàng nhiều hơn, giá vật liệu xây dựng có chiều hướng tăng, do đó, tình hình tiêu thụ thép trong 6 tháng cuối năm có thể sẽ khả quan hơn.

Nguồn: <http://jiancai.newscn.com>

ND: Khánh Ly